

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 03 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2006 - 2007

Năm học 2004 - 2005, các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các cấp trên địa bàn tỉnh ta đã được tổ chức theo đúng lịch trình quy định, các Hội đồng coi thi, chấm thi thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, do đó đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy vậy, trong quá trình tổ chức các kỳ thi vẫn còn một số tồn tại, đó là: Một số điểm thi vẫn còn tình trạng lộn xộn, gây mất an toàn; sự phối hợp giữa chính quyền các cấp với ngành giáo dục trong chỉ đạo, kiểm tra các kỳ thi chưa chặt chẽ, thậm chí có nơi còn giao khoán cho ngành giáo dục - đào tạo.

Để tạo được sự chuyển biến căn bản về nề nếp, kỷ cương trật tự trong việc tổ chức coi thi, chấm thi, đảm bảo cho các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được tiến hành một cách nghiêm túc, an toàn, đánh giá chính xác chất lượng dạy và học, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong thi cử, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị để đánh giá những việc đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong các kỳ thi vừa qua và tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong các kỳ thi. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các khâu ra đề thi, sao in đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét duyệt kết quả thi, xét duyệt trúng tuyển và lưu trữ hồ sơ theo hướng gọn nhẹ, thiết thực đảm bảo đúng quy chế. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quán triệt, học tập quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra những sai sót, tiêu cực trong coi thi, chấm thi và xét tốt nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các Hội đồng thi, kịp thời xử lý các vi phạm quy chế thi.